

THÁI THỤY

Sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa



Nông dân xã Thái Xuyên (Thái Thụy) tích cực làm đất gieo cấy vụ mùa.

Phấn khởi sau vụ lúa xuân thắng lợi, hiện nay, nông dân huyện Thái Thụy đang tập trung xuống đồng làm đất, chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy lúa mùa năm 2021 trong khung thời vụ tốt nhất.

Cùng với các địa phương khác trong huyện, hiện nay xã Thái Xuyên đang tích cực tuyên truyền,

đôn đốc người dân tập trung huy động máy móc, nhân lực xuống đồng làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Theo đề án sản xuất vụ mùa, năm nay toàn xã gieo cấy 214ha, cơ cấu giống gồm 65% giống BC15, 35% là giống lúa chất lượng và lúa thuần. Ông Nguyễn Văn Khởi, Giám đốc HTX SXKD

DVNN xã cho biết: Với tính chất khẩn trương của vụ mùa nên ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, HTX đã đôn đốc người dân tiến hành làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Đến nay, toàn xã đã vùi lấp được 100% diện tích gieo cấy vụ mùa. Địa phương cũng thực hiện gieo mạ vụ mùa xong trước ngày 20/6 và đang chuẩn

bị tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm và rầy các loại cho toàn bộ diện tích mạ mùa theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Nhằm đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, HTX đã ứng dụng máy cấy, HTX đã ứng dụng máy cấy, HTX đã ứng dụng máy cấy vào sản xuất cho gần 15ha lúa trong vụ mùa này, đồng thời đang tiến hành ngâm ủ giống, trộn giá thể đất vào các khay nhựa để gieo khoảng 2.000 khay mạ.

Vụ mùa năm nay, nhiều HTX và một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Thái Thụy đẩy mạnh ứng dụng máy cấy, cây giống vào sản xuất với khoảng 1.000ha. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa cũng như giúp người dân giảm bớt vất vả, chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất. Điển hình là HTX SXKD DVNN các xã: Thụy Sơn, Thụy Văn, Thụy Dân, Dương Phúc... Ông Trần Đạo Thúy, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Sơn cho biết: Vụ mùa này, HTX hợp đồng với các hộ dân thực hiện cấy máy với diện tích hơn 100ha/455ha tổng diện tích gieo cấy lúa mùa tại xã. Để bảo đảm diện tích gieo cấy bằng máy, HTX đã chuẩn bị 4 máy cấy, tiến hành gieo hơn 15.000 khay mạ. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình nên số lượng mạ khay đang sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến có thể

tiến hành gieo cấy vào đầu tháng 7. Để bảo đảm lịch thời vụ gieo cấy vụ mùa, HTX đang tích cực tuyên truyền, đôn đốc người dân tập trung huy động máy móc, nhân lực tiến hành làm đất; chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích mạ gieo cấy vụ mùa. HTX cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm chất lượng cung cấp cho người dân sản xuất vụ mùa.

Vụ mùa năm nay, huyện Thái Thụy phân đầu gieo cấy 13.500ha lúa, gồm các giống: BC15 chiếm 55%, giống chất lượng chiếm 30%, giống lúa thuần chiếm 15%. Theo lịch thời vụ, các địa phương trong huyện bắt đầu gieo cấy lúa mùa trà sớm từ ngày 5/7 với khoảng 4.000ha để tạo quỹ đất cho trồng cây vụ đông ưa ấm. Đối với diện tích lúa đại trà gieo cấy từ ngày 10 - 20/7 để trở vào thời điểm 10/9, tránh sâu đục thân, rầy gây hại cuối vụ. Do thời gian giữa thu hoạch lúa xuân và gieo cấy lúa mùa ngắn nên huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, tăng cường đôn đốc, khuyến cáo người dân sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ, đồng thời huy động phương tiện, nhân lực làm đất ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn huyện: Dự báo vụ mùa năm 2021 bệnh lùn sọc đen có thể gây hại nặng, vì vậy huyện chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn người dân khi thu hoạch lúa xuân xong đến đầu tiến hành cày bừa ngay đến đó, vệ sinh đồng ruộng bảo đảm gốc rạ phân hủy, giữ nước mặt ruộng để hạn chế nguồn môi giới truyền bệnh.

Trước tình hình sâu bệnh trên mạ mùa hiện nay, huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm và rầy các loại cho trà mạ gieo trước ngày 15/6, thời gian phun trừ từ ngày 26 - 28/6, trà mạ gieo sau ngày 15/6 phun trừ từ ngày 1 - 3/7. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất cho nông dân; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp chặt chẽ với HTX tổ chức điều tiết nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gieo cấy vụ mùa. Với sự chủ động trong các khâu từ làm đất, giống, phân bón, thủy lợi nên công tác chuẩn bị sản xuất vụ mùa trên địa bàn huyện đang diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ lịch thời vụ, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi.

TRẦN TUẤN

Hiệu quả bước đầu từ mô hình khảo nghiệm nuôi thương phẩm cá chạch Lấu

Nhằm tìm ra đối tượng thủy sản phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao thay thế các loài cá truyền thống tại các vùng nước nằm sâu trong khu dân cư. Năm 2020, bằng nguồn vốn sự nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã triển khai mô hình khảo nghiệm "Nuôi thương phẩm cá chạch Lấu" tại hộ ông Phạm Văn Bích, xã Nam Hà (Tiền Hải) với quy mô ao 200m². Gia đình ông đã được Trung tâm hỗ trợ 100% cá giống; 50% thức ăn và được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi.

Đây là lần đầu tiên cá chạch Lấu nuôi tại Thái Bình nên cá giống đưa vào nuôi được tuyển chọn cẩn thận, kích cỡ 10 - 12cm, mật độ thả 5 con/m². Trong suốt quá trình nuôi cán bộ kỹ thuật của Trung tâm luôn kiểm tra, theo dõi, bám sát và có những biện pháp hướng dẫn kỹ thuật phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của cá.



Sau 6 tháng nuôi, hộ tham gia mô hình đã tiến hành thu hoạch cá đạt 165 - 180 gam/con, tỷ lệ sống 80%, sản lượng 136kg, giá bán 350.000 đồng/kg. Tổng thu 47.600.000 đồng, trừ mọi chi phí lợi nhuận thu được 21.450.000 đồng. So với ao nuôi cá truyền thống cùng diện tích hiệu quả cao hơn 2 - 3 lần.

Như vậy, nuôi cá chạch Lấu hiệu quả cao hơn hẳn so với nuôi cá truyền thống. Mặt khác, cá chạch Lấu thời gian nuôi ngắn 1 - 2 tháng so với nuôi cá truyền thống 8 - 10 tháng, tiêu thụ dễ dàng, tăng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước. Sự thành công của mô hình là bước khởi đầu góp phần phát triển ngành thủy sản ngày càng có hiệu quả và bền vững.



Ảnh minh họa

Để đánh giá chi tiết về tốc độ sinh trưởng, hệ số thức ăn và khả năng thích nghi của đối tượng này với điều kiện môi trường tại Thái Bình, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục khảo nghiệm nuôi cá chạch Lấu trong thời gian tới tại các vùng sinh thái khác nhau.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

QUỲNH PHỤ

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp



Cán bộ đoàn các cấp tham quan mô hình của anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Vũ Xá, xã An Đông (Quỳnh Phụ).

Với sức trẻ cùng khát khao lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên ở Quỳnh Phụ đã mạnh dạn thực hiện các mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu

quả kinh tế cao. Đồng hành cùng các bạn trẻ, các cấp bộ đoàn ở Quỳnh Phụ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 7 ao cá cùng với các

ruộng lúa hứa hẹn cho thu về hơn 200 triệu đồng/năm là kết quả bước đầu của quá trình tích tụ, cải tạo hơn 7ha ruộng bị bỏ hoang của anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Vũ

Xá, xã An Đông. Mô hình đã tạo hiệu ứng tích cực để bà con nông dân trở lại gần bó với đồng ruộng. Để có mô hình như hiện nay, anh Sơn gặp không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật. Anh cho biết: Tôi học lái máy xúc, đi làm vài năm thì về quê. Thấy ruộng bị bỏ hoang nhiều nên tôi thuê lại ruộng và để nghị được cải tạo để nuôi cá và cấy lúa. Tuổi trẻ, vốn ít, kinh nghiệm không có nên rất khó khăn. Tôi làm dịch vụ máy xúc để có thêm vốn đầu tư vào nuôi trồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành của xã đã kết nối để tôi tiếp cận các nguồn vốn và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Cũng phát triển kinh tế từ nông nghiệp, xây dựng mô hình VAC trồng cây ăn quả, thả cá, nuôi gia cầm, bò, anh Lê Ngọc Thành, tổ dân phố số 13, thị trấn An Bài có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm và hướng tới xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm. Đã và đang gặp khó trong định hướng phát triển, thị trường tiêu thụ, và kinh nghiệm sản xuất, anh Thành chia sẻ: Việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào trồng trọt, chăn nuôi là yếu tố tất yếu nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay thanh niên vẫn gặp nhiều bất cập, khó khăn: Khu vực nào, mô hình nào thì áp

dụng khoa học công nghệ gì và mua ở đâu để bảo đảm chất lượng. Việc hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh trong đoàn viên, thanh niên cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tôi mong tổ chức đoàn các cấp có nhiều hơn nữa các hoạt động, giải pháp hỗ trợ đoàn viên, thanh niên về khoa học kỹ thuật, phương pháp quản trị, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối với thị trường để tiêu thụ sản phẩm.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có hơn 250 mô hình thanh niên phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, tập trung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Những vấn đề mà anh Sơn, anh Thành gặp phải là bài toán chung của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Để gỡ khó cho thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở Quỳnh Phụ đã tuyên truyền đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp, chủ động nguồn vốn tự có, đoàn thanh niên là "cầu nối" giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn theo các chương trình ưu đãi; đồng thời, thường xuyên thăm, động viên, gọi mời thanh niên lựa chọn mô hình phù hợp và quảng bá, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của các mô hình. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện

đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Thanh niên rất mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp phù hợp, thích ứng với thị trường. Đồng hành với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ và chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi với 17 thành viên ban đầu, sắp tới Huyện đoàn sẽ mời thêm các anh chị là chủ các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch trong độ tuổi đoàn cùng tham gia. Bên cạnh đó, hy vọng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là những cơ chế linh hoạt hơn để thanh niên không chỉ tiếp cận được vốn vay mà còn tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế theo hướng linh hoạt, hiệu quả và đổi mới.

Sự đồng hành của tổ chức đoàn cùng sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền đang giúp thanh niên Quỳnh Phụ vững tin hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, lập nghiệp. Đó sẽ là tiền đề giúp họ tăng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích làm giàu trên quê hương.

QUẢN PHƯƠNG

Phòng, chống bệnh dại cho động vật

Để ngăn chặn bệnh dại trên động vật lây sang người, huyện Tiền Hải tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bệnh dại.

Ông Đỗ Trí Thức, thôn Trung Đông, xã Nam Trung cho biết: Gia đình tôi nuôi 2 con chó. Thời tiết nắng nóng kéo dài dễ phát sinh bệnh dại trên đàn chó, mèo. Hiện nay, nhiều gia đình rất chủ quan khi nuôi chó, mèo trong nhà mà không tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi. Từ khi được tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, gia đình tôi đã chủ động tiêm vắc-xin phòng dại cho vật nuôi của gia đình. Ngoài ra, gia đình tôi không thả rông chó

ra đường, nuôi khép kín ở môi trường thông thoáng, mát nhằm không để bệnh dại xâm nhập vào vật nuôi. Ông Lê Văn Tiến, Ban Chăn nuôi và Thú y xã Nam Chính cho biết: Trước các đợt nắng nóng dễ phát sinh bệnh dại trên đàn vật nuôi, xã Nam Chính đã yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Tuyên truyền đến các hộ dân xích, nhốt chó và đeo rọ mõm khi thả vật nuôi ra đường. Bên cạnh

đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân được biết khi phát hiện, hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo, động vật khác cắn, hoặc phát hiện động vật nghi mắc bệnh dại thì báo ngay cho cơ quan y tế hoặc Ban Chăn nuôi và Thú y xã để có biện pháp xử lý, không để bệnh đại lây lan. Đến nay, xã Nam Chính đã tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo gần 200 liều vắc-xin.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn

nuôi và Thú y huyện Tiền Hải cho biết: Bệnh dại có thể gặp ở tất cả động vật máu nóng và lây truyền cho người thông qua các chất bài tiết có chứa vi rút dại từ vết cắn, cào, liếm của động vật mắc bệnh. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100% cho người và động vật. Nguyên nhân phát sinh bệnh dại chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh dại triệt để. Hiện tượng chó, mèo nuôi thả rông, không được quản lý vẫn còn phổ biến tại nhiều địa phương.

Để ngăn chặn khả năng bệnh dại trên động vật, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, huyện Tiền Hải chỉ đạo các địa phương kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh dại tại các thôn, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và các đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết chó nghi mắc bệnh dại, các biện pháp phòng, chống bệnh dại hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo rà soát số lượng chó, mèo nuôi thực tế và đôn đốc công tác tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tiền Hải có gần 12.000 con chó, mèo. Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 5.650 liều, chiếm gần 50% tổng đàn. Ngoài triển khai biện pháp tiêm phòng, huyện cũng tăng cường nhắc nhở và yêu cầu chủ vật nuôi phải tổ chức quản lý

vật nuôi không để thả rông ra đường. Khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt. Hướng dẫn người

bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng vắc-xin dại cho người, ngăn ngừa tử vong do chó dại cắn. Trường hợp

gia đình nào có vật nuôi có tình không tiêm phòng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

MANH THẮNG



Các hộ dân xã Nam Chính (Tiền Hải) thực hiện tốt việc tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.